

Source :

ไทยโพสต์

Date : 7 ก.ย. 2561

Page :

3

No :

ย้ำแก้ปัญหาได้ไม่ใช้ความรุนแรง

ทำเนียบฯ • “บี๋อู๋” ขอความร่วมมือเยาวชนชายแดนใต้ช่วยแจ้งเบาะแสกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ ลั่นหากพบ จนท.แตกแถวพร้อมลงโทษเด็ดขาด ยันรัฐบาลไม่เคยใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาภาคใต้ ยาทอมถ้าสถานการณ์เรียบร้อยเงินทุนไหลเข้าพื้นที่อื่น

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 6 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ที่นำเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 6 จำนวน 160 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์อีกกล่าวว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ แม้หลายคนเข้าใจว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหากับความรุนแรง แต่ขอยืนยันตั้งแต่

เป็นนายกรัฐมนตรี และก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นทหารระดับเล็กเกือบ 40 ปีมาแล้ว ทราบดีว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกคน ไม่มีการใช้ความรุนแรงเลย แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายบ้าง

“ยอมรับอาจจะจะมีข้อบกพร่อง วันนี้จึงต้องมาคุยกันว่าในยุคใหม่แล้วควรจะทำอย่างไร อย่าลืมว่าวันนี้เราคือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทุกคน ภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนมีหลักการเดียวกัน

คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหากภาคใต้โดยการเมือง คำว่าการเมืองไม่ใช่แค่โดยวิธีการเลือกตั้งของนักการเมือง เราแก้ไขปัญหากภาคเมืองด้วยการพัฒนา การเมืองของรัฐบาลนี้คือการพัฒนา เราพยายามทำทุกอย่าง ยืนยันอีกครั้งทุกคนไม่อย่าใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวอีกว่า กังวลตั้งแต่เป็นทหาร ตอนนี้เป็นรัฐบาลมา 4 ปี ซึ่งต้องแก้ไขปัญหากภาคใต้ให้ได้ โดยพยายามใช้แนวทางของต่างประเทศ และของเราเอง มาแก้ไขปัญหาก แม้เราจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ต้องจัดระเบียบ

ให้ได้ ตอนนี้เรากำลังเดินหน้าไป
สู่พุทธศตวรรษที่ 20 ปี แต่ไม่ได้
หมายความว่าตนจะอยู่ถึง เพราะ
ไม่มีใครอยู่ได้ถึงขนาดนั้น เพียง
แต่จะทำอะไรเพื่อให้มีการต่อ
ยอดให้ถึง ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามา
เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ยุคสมัย ขอให้ทุกคนใช้สติปัญญา
และสมองคิดในทางที่ถูกต้อง
สร้างสรรค์ จะคิดแต่เรื่องความขัด
แย้งหรือตามใจตัวเองตลอดเวลา
เป็นไปไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า
สิ่งสำคัญความรู้ คุณธรรม หลัก
นิติธรรม เป็นหลักสำคัญที่ฝ่าย
ตุลาการใช้ การที่มีผู้ต้องหาเกิด
ขึ้นซักคน ก็ต้องมีกติกา กฎหมาย

เขียนไว้ไม่ว่าคนจนหรือคนรวย
แต่หากถูกรังแกรัฐบาลพร้อม
แก้ไขให้ในส่วนของการกระบวนการ
ยุติธรรม แต่หากมองหาคำขัด
แย้งใส่กัน ก็จะอยู่แบบนี้ กระบวนการ
ศาลยุติธรรม ทำเป็นเส้นล้น
คดี ถ้าไม่ดี ประเทศไทยอยู่ถึงวันนี้
ไม่ได้ อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ดีต้อง
ขจัดออกไป ข้าราชการ พลเรือน
ตำรวจ ทหาร ถ้าไม่ดีต้องขจัดออก
ซึ่งตนมีความมุ่งมั่นแก้ปัญหาเหล่านี้
ให้ได้

"สัญญา กับลุงว่าปัญหา
ภาคใต้ต้องแก้ไขเสร็จในวันนี้ ขอ
ให้เชื่อมั่น ถ้ามันจบได้ เดี่ยวเดิน
หน้าได้หมด ลุงเตรียมไว้ให้เยอะ
แต่มันดีเพราะเขาไม่กล้าไป ทั้งๆ
ที่พวกเราคนในพื้นที่บอกไม่เห็นมี

อะไร แต่มันก็มีบางพื้นที่เท่านั้น
พื้นที่เล็กๆ แต่พื้นที่เล็กๆ นั้น
สำคัญ ทำให้ไม่เกิดความเชื่อมั่น
พื้นที่เล็กๆ ปัญหาที่ต้องไม่เกิด ขอ
ให้ผู้นำศาสนาช่วยกันด้วย มีอะไร
ให้บอกเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พร้อม
ดูแลอยู่แล้ว จะปิดล้อมอะไรก็ตาม
เขียนมาบอกลุงก็ได้ ไม่ต้องลงนาม
ก็ได้ เขียนมาบอกว่าโจรผู้ร้ายเป็น
ใครอยู่ที่ไหน กล้าเถอะ ไม่มีใคร
เขารู้หรือก ส่งมาให้ลุงพร้อมจะ
แก้ จะได้แก้ได้เสียที ทั้งเจ้าหน้าที่
เกษร ยาเสพติด กัรค้าขาย ทูจวิต
ก็มีเหมือนกันทุกพื้นที่ เพียงแต่มี
ความไม่สงบผสมก็เลยดูแรง ลุง
อยากให้คนไปเที่ยวเยอะๆ เงินทั้ง
นั้น แต่ถ้าไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่มา"
พล.อ.ประยุทธ์กล่าว.

Source :

สยามรัฐ

Date :

7 ก.ย. 2561 Page :

2

No :

'บิกตู'ให้โอวาทเยาวชนได้ ยันไม่เคยใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา



สก๊อบพิเศษ

หมายเหตุ... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ที่นำเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ "เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมให้โอวาท ที่ทำเนียบรัฐบาล มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

■ ■ ■ ■

เยาวชนไทยถือเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ไทยวันนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง จึงต้องเตรียมคนให้พร้อม ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อรับมือกับทุกคามทุกด้าน ที่นับวันยิ่งมีมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และความเป็นจิตอาสาตามแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพราะสองแนวทางดังกล่าว จะเป็นเข็มทิศนำคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเจ้าหน้าที่ประชาชน ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะถ้าไม่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะทำงานลำบาก แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ รัฐและประชาชนต้องร่วมมือกัน ขจัดความขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ตนไม่อาจโทษใครได้ แต่ขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกัน

แนวทางการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้ง ทุกคนจะต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจ โดยประชาชนควรเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อพูดคุยในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เจอกันแล้ว ก็พูดแต่ความขัด

แย้ง ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ เราต้องหาทางคุยกันว่า จะทำอย่างไร จึงจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบกฎหมายประชาชนก็มีหน้าที่เคารพกฎหมาย สองฝ่ายต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง แต่สุดท้ายต้องหาแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้บ้านเมืองมีสันติสุข รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ แม้หลายคนเข้าใจว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง แต่ขอยืนยันว่า ตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีและก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นทหารระดับเล็กเกือบ 40 ปีมาแล้ว ทราบดีว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกคน ไม่มีการใช้ความรุนแรงเลย แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายบ้าง ยอมรับว่าอาจจะมิชอบพร่องบ้าง วันนี้จึงต้องมาคุยกันว่า ในยุคใหม่แล้วควรจะทำอย่างไรกัน อย่าลืมนะว่านี่เราคือคนไทย 100% ด้วยกันทุกคน ภายใต้มาร่วมพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนมีหลักการเดียวกันคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาคภาคใต้โดยการเมือง คำว่าการเมืองไม่ใช่แค่โดยวิธีการเลือกตั้งของนักรการเมือง เราแก้ไขปัญหาคการเมืองด้วยการพัฒนา การเมืองของรัฐบาลนี้คือการพัฒนา เราพยายามทำทุกอย่าง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกลไกของ กอ.รมน.หรือศอบต.ซึ่งเป็นกลไกพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ไม่เรียบร้อย ไม่ปกติ จึงมีงบประมาณลงไปพิเศษ แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นทุกอย่างแล้ว หน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็น โดยเฉพาะการมีกำลังลงไปเพิ่มเติมมากมายซึ่งทุกประเทศใช้หลักการนี้แก้ไขปัญหาคพื้นที่ใด

ไม่มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต้องมีการลงไปเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำตัวเป็นที่ยอมรับของคนในภาคใต้ ยืนยันอีกครั้งว่าทุกคนไม่ยากใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ จัดสรรงบประมาณลงไป โดยการแบ่งกลุ่มตามความต้องการนอกเหนือจากงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่มีอยู่ซึ่งแต่เดิมไม่มีการแยกสามจังหวัดและสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา แต่วันนี้ต้องแยกเพื่อบริหารงานเฉพาะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่มากขึ้น มีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงและยั่งยืนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจอาจจะช้ากว่าภาคส่วนอื่นๆ เพราะปัญหาสำคัญที่สุดคือความไม่สงบ จึงมีปัญหาเรื่องของการลงทุน อย่างไรก็ตามนับวันปัญหานี้ดีขึ้น ออกจากภาคเยาวชนทุกคนไปช่วยกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อครอบครัวว่าทุกคนต้องช่วยกันทำให้เกิดความสงบ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาพื้นที่ให้ทุกคนเดินทางมาไหนไปไหนได้อย่างปลอดภัย

รัฐบาลดูแลและแก้ไขปัญหาคประชาชนทั้งระดับบนและระดับล่าง เพื่อให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียม แต่ก็มีขีดเงื่อนไข เราแบ่งคนเป็นชนชั้น เราเพียงต้องการรับรู้

ข้อมูลของเราและประเทศของเราเป็นอย่างไร เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอ แต่อย่างที่เราบ้างฉบับได้เขียนว่ารัฐบาลแบ่งแยก ยืนยันว่าไม่เคยคิดเช่นนั้น เพราะถ้าคิดเช่นนั้น เราคงไม่ทำแบบนี้ โดยอาจเป็นการเข้าใจผิด รัฐบาลจึงพยายามทุกอย่างเพื่อให้เกิดความชอบเรียบร้อยถ้าไม่มีความสงบเรียบร้อย ทุกอย่างก็ไปไม่ได้ ขอร้องอย่าทำโอกาสของเราให้เป็นวิกฤติ วันนี้เรามีโอกาสมาก เพราะถ้ายังมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัย โอกาสก็จะหายไปทั้งหมด รัฐบาลทำเองไม่ได้ทั้งหมด แต่จำเป็นต้องทำตามกลไกประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วย เราก็ทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามเพราะประชาธิปไตยไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียว

ต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยอาจเป็นมิติคนส่วนใหญ่ แต่ทุกรัฐบาล จะต้องดูแลเสียส่วนน้อยด้วย แม้เขาจะไม่ได้เลือกเรา มาทุก รัฐบาลต้องเป็นอย่างนี้ รัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เราต้องดูแลคนทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ จึงขอฝากทุกคนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคม ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพราะเราจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและทุกศาสนาสอนให้ทุกคนมีความสุข ศรัทธา หลักธรรม คำสอน ให้ทุกคนเป็นคนดีต่อครอบครัวและสังคมประเทศชาติ ไม่มีศาสนาใดสอนให้ทุกคนทะเลาะขัดแย้งกัน ศาสนาเป็นสิ่งกลมกล่อมเกลาชีวิต เพื่อให้มีความสุขทั้งกายและใจ

ผมกังวลตั้งแต่เป็นทหาร ตอนนี้เป็นรัฐบาลมา 4 ปีซึ่งต้องแก้ไขปัญหาคาใจให้ได้ โดยพยายามใช้แนวทางของต่างประเทศ และของเราเองมาแก้ไขปัญหามา แม้เราจะมี ความแตกต่างกันแต่ก็ต้องจัดระเบียบให้ได้ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะอยู่ถึง เพราะไม่มีใครอยู่ได้ถึงขนาดนั้น เพียงแต่จะ ทำอย่างไรเพื่อให้มีการต่อยอดให้ถึง ไม่ว่า



“
ผมกังวลตั้งแต่เป็นทหาร
ตอนนี้เป็นรัฐบาลมา 4 ปี
ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาคาใจได้
ให้ได้ โดยพยายามใช้
แนวทางของต่างประเทศและ
ของเราเองมาแก้ไขปัญหามา
แม้เราจะมี ความแตกต่างกัน
แต่ก็ต้องจัดระเบียบให้ได้



รัฐบาลไหนเข้ามาเมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย ขอให้ทุกคนใช้สติปัญญาและสมองคิดในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์จะคิดแต่เรื่องความขัดแย้งหรือตามใจตัวเองตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ สังคมจำเป็นต้องมีกฎระเบียบให้เกิดความเท่าเทียม ถ้าทุกคนเคารพกฎหมาย ก็จะมีสิทธิในทุกด้าน การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆสำคัญที่เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งตำรวจศาลอัยการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงประชาชนเสมอ ทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจเหตุผลความจำเป็นถ้ามีมุมมองความขัดแย้งต่อต้านกันไปมาจะไม่สำเร็จสักเรื่องทุกอย่างต้องเริ่มด้วยความสงบเรียบร้อย สังคมมีความสุข

ไทยมีประชาธิปไตยคล้ายตะวันตก แต่อย่าลืมพื้นฐานและประวัติศาสตร์ของเรา เพราะอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่น อยาามองแต่ความสำเร็จของประเทศอื่น โดยที่เรายังไม่ไปถึง แต่กลับอยากเป็นเหมือนประเทศอื่น มันเป็นไปได้ เราต้องเริ่มก้าวแรกให้ถูกก่อน เพื่อจะเดินด้วยความมั่นคง มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม เราจะรู้จักเสียสละ มีจิตอาสา เพราะเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นก่อน ในประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีหลายศาสนาอยู่ร่วมกัน อย่างสันติมาโดยตลอด ซึ่งทุกศาสนา ไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรง ขออย่ากลัวการทำความคิดดี เพราะเราไม่ได้พูดให้เกิดความขัดแย้ง แต่ต้องช่วยกันพูดว่าจะทำอะไรให้ประเทศมีความสงบ

ทั้งนี้ 4 ปีที่ผ่านมาโครงการรัฐบาลต่างๆ ลงไปมากมาย แต่หลายคนอาจยังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเรา แต่สิ่งเหล่านี้เหมือนร่างกายของเรา ประเทศไทยเหมือนโครงกระดูก ต้องมีเส้นเลือดเป็นส่วนประกอบไปหล่อเลี้ยงทุกส่วน แต่บางเส้นเลือดที่เป็นเส้นเลือดหลัก เส้นเลือดใหญ่มันกะพร่องกะแพร่ง ติดๆดับๆ พัฒนากว่า วันนี้ต้องต่อเส้นเลือดใหญ่เราให้ได้ จากนั้นก็มีเส้นเลือดฝอย เราทำทุกอย่างที่เป็นโครงสร้างให้ได้ เพื่อให้ไปทุกพื้นที่ และต้องยอมรับในกติกา ไม่อย่างนั้นจะเหมือนกับร่างกายที่มีแต่โครงกระดูก เส้นเลือดไป

ไม่ถึงก็อ่อนแอ ใช้แขนขาไม่ได้ นี่เป็นหลักที่อยากฝากให้คิด นายกฯก็คิดแบบนี้ก็ไม่ว่า ผิดหรือถูก

สิ่งสำคัญความรู้คุณธรรมหลักนิติธรรม เป็นหลักสำคัญที่ฝ่ายตุลาการใช้ การที่มีผู้ต้องหาเกิดขึ้นซักคนก็ต้องมีกฎ กติกา กฎหมายเขียนไว้ ไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวย แต่หากถูกรังแกรัฐบาลพร้อมแก้ไขให้ในส่วนของการขบวนการยุติธรรม หากมองหาความขัดแย้งใส่กันก็จะอยู่แบบนี้กระบวนการศาลยุติธรรมทำเป็นแสนล้านคดีถ้าไม่ดี ประเทศไทยอยู่ถึงวันนี้ไม่ได้ อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ดีต้องขจัดออกไปข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ถ้าไม่ดีต้องขจัดออกไป ซึ่งตนมีความมุ่งมั่นแก้ปัญหเหล่านี้ให้ได้

การเลือกตั้ง อบต. อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องเป็นคนที่มีความรู้ มีประสิทธิภาพ ความรู้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการจัดสรรงบประมาณ และการพัฒนาต้องเลือกคนแบบนี้มาทำงาน ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ ทุกคนเรียกร้อง ถ้าไม่เข้มแข็งเพียงพอ แต่ตนไม่ได้ตำหนิใคร เพราะทุกคนคงตั้งใจ แต่เรื่องพื้นฐาน การเรียนรู้ และหลักการ เขาจะเป็นอย่างไร วันหน้าหน้าทำงานท้องถิ่น ซึ่งมีการกระจายอำนาจแล้ว แต่งบประมาณที่เขาไม่เพียงพอ และรัฐบาลต้องนึกถึงประเทศที่มีหลายภาค เรื่องกฎหมายใครก็ไม่ชอบ อยากเป็นอิสระ อยากมีสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชน แต่สิทธิของเราไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่า กฎหมายทำตรงนี้ไม่ให้ไปกระทบกับคนอื่นเป็นกรอบกติกาของสังคม ไม่อย่างนั้นต่างคนอยากทำอะไรก็ทำ นั่นคือประชาธิปไตยเหวอ ไม่ใช่ ดังนั้นการที่คนทำผิดกฎหมายถูกลงโทษ กลายเป็นการสร้างภาระให้กับคน มันไม่ใช่ ถ้าไม่ทำผิดก็ไม่มีการจะไม่ถูกปรับ

ทุกกฎหมายถ้าเราไปละเมิดแล้วบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นภาระให้กับประชาชน ตนก็มีภาระของตน และตนระวังกฎหมายทุกข้อทำอะไรก็ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่ใช่ตนมาแบบนี้แล้วไม่ถูกตรวจสอบ ตนต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นนา

ยกรัฐมนตรี อะไรที่ผิดถูกตนต้องร่วมรับผิดชอบทั้งสิ้น

อย่าสร้างความเข้าใจว่านายกฯอยู่อย่างไรการตรวจสอบ หรือเป็นการตรวจสอบที่ไม่จริงจัง โดนทุกอัน แต่เรามีหลักการ เริ่มด้วยสิ่งที่ถูกต้องและมีเจตนาบริสุทธิ์หรือเปล่า ผมไม่มุ่งหวังให้ประเทศถอยหลัง การที่ผมเข้ามาวันนี้เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า หน้าที่ผมก็มีอยู่ในช่วงเวลาที่มีอยู่ วันหน้าเป็นประชาธิปไตยต้องมีคนทำเรื่องนี้ต่อไปให้ได้ สุดท้ายแล้วพวกเขาว่าจะเลือกใครหรือจะเลือกแบบเดิม จะเอาอย่างไรก็ไปคิดกันเอง เรื่องของท่าน

ประเทศต้นฉบับประชาธิปไตยเขาก็มีแบบนี้ ถ้าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยเขาก็ใช้กฎหมาย ลองคิดให้ไกลออกไปอย่าคิดแคตัวเอง คิดแคคนใกล้ชิดเจอปัญหาแบบนี้ต้องเลิก ต้องไม่มีกฎหมาย ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่แบบนี้ก็เดือดร้อนหมด เพราะทุกคนมีความคิดแตกต่างกัน ดังนั้นต้องทำความคิดทุกคนรวมกันให้ได้ แล้วหาทางปฏิบัติที่เหมาะสม ส่วนเรื่องศาสนา ก็อย่าสร้างความขัดแย้งกันเลยไม่ว่าพุทธ มุสลิม ขอให้ทุกคนสร้างความสงบ ลดความขัดแย้งในพื้นที่ขอให้เยาวชนใช้ช่องทางดิจิทัลไม่ใช่แค่เปิดดูความขัดแย้งสนุกดี แล้วโพสต์ตำตามกัน ตำไปตามาไม่มีใครตีลัลกัน บางเว็บไม่มีใครตีลัลคนอย่าไปเปิดดูเสียเวลา เดียวก็มีคนไปพูดว่า ไม่ต้องไปฟังนายกฯด้วย ตนพูดไม่ได้พูดให้ใครเสียหายทางการเมือง ตนพูดให้ประเทศของตน ประเทศของเราทุกคนยืนใช้พื้นที่เพียงคนละตารางฟุตเดี่ยวนอนไม่เกิน 2 เมตร ตายหลุมศพก็ 2 เมตร จะใช้อะไรกันนักหนา

สิ่งที่ทำวันนี้ต้องการกำลังใจเท่านั้น ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น ตนไม่ต้องการให้คนมารัก แต่ขอให้รักประเทศของท่านรักครอบครัว รักพ่อแม่ รักแผ่นดินเกิดของท่าน แผ่นดินเกิดแผ่นดินตาย ในเมื่อท่านเกิดประเทศ

ไทยแล้ว จะต้องตอบแทนอย่างไร หลายคนบอกว่า เราไม่รวย ไม่อะไรต่างๆ แต่อย่างน้อยเรามีที่ยืนเสรีที่เป็นประเทศของเรา ประเทศที่ไม่เคยเป็นของใคร ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่เราจะหาประโยชน์และคืนกลับไปได้อย่างไร นั่นคือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเรา ฉะนั้น เราต้องทำให้ได้

เมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อแค้นเห็นเหนื่อย นายกฯก็มีแต่เพียงว่าต้องทุ่มเท สร้างแรงศรัทธาของตัวเองขึ้นมาว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้อง ทบหวนตลอดเวลา ตรงนี้ต้องแก้ไขหรือไม่ หลังจากที่ฟังประชาชนมา ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องแก้ไขปรับปรุง รัฐบาลเป็นแบบนี้ ไม่ใช่ว่าทำแล้วต้องเกิดประโยชน์กับเรา เกิดประโยชน์กับนายกฯ หรือเกิดประโยชน์กับคนในรัฐบาล มันไม่ใช่ ประโยชน์ที่ทำในวันนี้ ใครจะมาบริหารบ้านเมืองก็ตาม จะต้องตกกับประชาชน และประเทศชาติมันคือสิ่งที่ต้องตั้งไว้กับตัวเองเสมอมา ใครก็ตาม และวันหน้าก็เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว ส.ส. นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น ขอให้ลองดู เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ วันข้างหน้าจะออกมาอย่างไร อยู่ที่พวกเราทุกคน

สัญญาว่าปัญหาภาคใต้ต้องแก้ไขเสร็จในวันนี้ ขอให้เชื่อมั่น ถ้ามันจบได้ เดี่ยวคืนหน้าได้หมด ลองเตรียมไว้ให้เยอะ แต่มันคิด เพราะเขาไม่กล้าไป ทั้งๆที่พวกเราคนในพื้นที่บอกไม่เห็นมีอะไรแต่มันก็มีบางพื้นที่เท่านั้นพื้นที่เล็กๆ แต่พื้นที่เล็กๆนั้น สำคัญ ทำให้ไม่เกิดความเชื่อมั่น พื้นที่เล็กๆ ปัญหาที่ต้องไม่เกิด ขอให้ผู้นำศาสนาช่วยกันด้วย มีอะไรให้บอกเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลอยู่แล้ว จะปิดลับอะไรก็ว่ามา เขียนมาบอกลูกก็ได้ ไม่ต้องลงนามก็ได้ เขียนมาบอกอะไรผู้ร้ายเป็นใครอยู่ที่ไหน กลัวอะไรไม่มีใครเข้าหรือส่งมวให้ลงพร้อมจะแก้ จะได้แก้ได้เสียที ทั้งเจ้าหน้าที่เกร ยาสเฟหคิด การค้าขาย พุจริต ก็มีเหมือนกันทุกพื้นที่เพียงแต่มีความไม่สมบูรณ์ สมก็เลยดูแรง ลุงอยากให้คนไปเที่ยวเยอะๆ เงินทั้งนั้น แต่ถ้าไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่มา